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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี  2562 

คร้ังที่  1/2562 

เมื่อวันท่ี  11  พฤศจกิายน  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายแฉล้ม  มาบขุนทด   ประธานสภาฯ   แฉล้ม  มาบขุนทด 

2 นายสบาย  ทองรักษ์      รองประธานสภาฯ  สบาย  ทองรักษ์ 

3 นายอุดร  หาญณรงค์       เลขานุการสภาฯ   อุดร  หาญณรงค์  

4 นายสำพันธ์  แพวขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  สำพันธ์  แพวขุนทด 

5 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

6 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

7 นายจำลอง  ประทุมวงศ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำลอง  ประทุมวงศ์  

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

9 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

10 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

11 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

12 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

13 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

14 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

15 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

16 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  

1 นายจำนอง  บุขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3   

2 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ลา 

3 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 

4 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10    

    

   

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รองนายกคนที่ 2  ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

3 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

4 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้แจ้งว่า นายคมกฤษ หงษ์ขุนทด ขออนุญาตลา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวสิามัญ สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

สมาชิกสภาฯ โดย นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 อภปิรายว่า การเข้าประชุมสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมตามเวลาที่กำหนดด้วย  เมื่อครบองค์ประชุมตาม

ระเบียบข้อบังคับก็สามารถประชุมได้ไม่ต้องรอ  และให้มีนาฬิกาส่วนกลางในหอ้ง

ประชุมสภาฯ ด้วย  เพื่อยึดถือเวลาส่วนกลางในการเริ่มการประชุม  การมา

ประชุมก็มีอยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บังคับใช้อยู่แล้ว

สมาชิกสภาฯ โดย นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10 ได้อภิปรายถามว่า 
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การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจะดำเนนิการเมื่อไร ทราบว่ากำลังจัดซือ้พัสดุ

อุปกรณ์ดำเนินการถึงขัน้ตอนไหน 

 -การดำเนินการใช้จ่ายเงนิสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ที่สภาฯ ได้

อนุมัตแิล้ว  จะดำเนินการเมื่อใด 

สมาชิกสภาฯ โดย นายจำลอง  ประทุมวงศ์  ส.อบต. หมู่ 3  ได้อภปิรายว่า  ช่วงนีห้มดฤดูฝน

แล้ว ถนนบางหมู่บ้าน  บางสายได้ชำรุดเสียหาย  ก็ขอใหด้ำเนนิการตามโครงการ

ที่ใชเ้งินสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยเร่งด่วน 

นายก อบต. โดยนายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้อภิปรายว่า  การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะยังรอ

งบประมาณรายได้โอนเข้ามา ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อธิบายใหป้ระชาชนได้ทราบ

ด้วย 

 -การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตามโครงการต่าง ๆ รอ

ผูร้ับจ้างมาทำสัญญา  บางโครงการกำลังดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -การซ่อมแซมถนนลาดยาง จะต้องรองบประมาณรายจ่ายในส่วนของกองช่าง จะ

ใช้เงนิสะสมดำเนินการไม่ได้  เพราะเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

สมาชิกสภาฯ โดย นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. หมู่ 2 ได้อภิปรายว่า  ให้ผู้บริหารขอความ

อนุเคราะห์รถเกรดเดอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มาปรับเกรดถนน

ในพืน้ที่ใหเ้พื่อแก้ปัญหาเบือ้งตน้ 

สมาชิกสภาฯ โดย นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 9  ได้อภิปรายว่า การย้ายเสาไฟฟ้าหมู่

ที่  9  จะดำเนินการเมื่อไหร่ 

 -กล้องวงจรปิด หมู่ที่  9  มีชำรุดหลายจุด ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วย 

 -การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  หากมีอุปกรณ์ให้ อบต. ดำเนินการซ่อมแซมใหไ้ด้

หรอืไม่ 

นายก อบต. โดยนายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้อภิปรายว่า  การขอรถเกรดเดอร์จะให้กองช่าง ทำ

หนังสือถึง อบจ. ชัยภูมิ 

 -การย้ายเสาไฟฟ้าจะประสานการไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ต่อไป 

 -กล้องวงจรปิด  จะให้กองช่างดำเนินการ 

 -หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แล้ว  ก็จะส่งเจา้หน้าที่ไปดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ 

สมาชิกสภาฯ โดย นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7  อภปิรายว่า  ขอใหม้ีรถเกรดเดอร์ 

ปรับถนนเช่นเดียวกัน  เพราะถนนทุกสายจะรกและสกปรกมาก 

-วันนี ้บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง มีการละเล่น

มหาลัย ก.ไก่  รำวงย้อนยุค  ขอเชญิผูท้ี่สนใจร่วมสืบสานประเพณีร่วมกัน 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ โดย นายสำพันธ์  แพวขุนทด  ส.อบต. หมู่ 1 ได้อภิปรายว่า ถนนลาดยางที่อยู่ใน

ความรับผดิชอบของ อบจ. ช่วง  สามแยกบ้านคันฉูเก่าถึงสี่แยกบา้นโคกคึม ชำรุด 

เสียหายหนัก  โดยเฉพาะช่วงสะพานบ้านคันฉูเก่า  ให้สอบถาม อบจ. ว่าสามารถ

ดำเนนิการซ่อมแซมได้หรอืไม่ 

นายก อบต. โดยนายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้อภิปรายว่า  รองบประมาณเข้ามา ก็จะสามารถ

จัดซื้อยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมได้ 

สมาชิกสภาฯ โดย นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ 7  ได้อภิปรายว่า  หากจะเพิ่มโครงการ

ไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  สามารถดำเนินการได้หรอืไม่ 

นายก อบต. โดยนายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้อภิปรายว่า สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ  แต่

ต้องอยู่ในหว้งช่วงที่ปรับปรุงแผนพัฒนา  เดือนมิถุนายน  2563   

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  จงึให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาฯ พร้อมกล่าวปิด 

 ประชุมสภาฯ 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น. 

 

 (ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

 

    (ลงช่ือ)       แฉล้ม  มาบขุนทด      ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  5 

 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชัยภูมิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

                 (นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ)    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน) 

                    สมาชิกสภา  อบต.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 
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